



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
20 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ วันที่ 11 เม.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 985 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 980 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 5 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 33,610 ราย รักษาหาย 28,248 ราย เสียชีวิตคงที่ 97 ราย โดยการติดเชื้อกระจายไป 73 จังหวัด สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 137,238,469 ราย เสียชีวิต 2,958,138 ราย รักษาหาย 110,418,387 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ **อินเดีย** ติดเชื้อวันเดียวเกือบ 1.7 แสนราย เป็นอันดับ 2 ของโลก ชาวอินเดียหลายล้านคนยังแห่ร่วมพิธีแสวงบุญโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย ขณะที่ทางการได้อนุมัติใช้วัคซีน Sputnik V ของรัสเซีย เพราะมีประสิทธิภาพ 91.6% และได้รับการอนุมัติจาก 50 ประเทศทั่วโลก **ญี่ปุ่น** เริ่มฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ให้ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป **กัมพูชา** นายกษแมง 5 ล้านเรียลให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิดคนที่ 1 ล้าน

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.ชี้แจงประสิทธิภาพวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, มติชนสุดสัปดาห์, INN, js100)

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นพ.ทรงคุณวุฒิ และโฆษก สธ. กล่าวถึงกรณีนี้ว่าการเมืองกล่าวหาว่าวัคซีนของไทยไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อและไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรค ว่า สธ.และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอชี้แจงดังนี้ 1) ขณะนี้ไทยจัดให้วัคซีน 2 ชนิด คือ ชิโนแวค และ แอสตราเซนเนกา มีประสิทธิภาพดี ป้องกันการป่วยที่มีอาการมากและป้องกันการเสียชีวิต สามารถป้องกันเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษได้แม้มีข้อมูลว่าประสิทธิภาพลดลง แต่ยังคงป้องกันการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต 2) การระบาดของโรคโควิด 19 ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า การนำประเด็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่มาโยงกับการจัดหาวัคซีนในประเทศไทยที่ดำเนินการตั้งแต่ ธ.ค. 2563 ถือเป็นบิดเบือนข้อมูลและให้ข้อมูลเท็จ 3) เชื้อไวรัสโควิด 19 มีการพัฒนาและกลายพันธุ์ตลอดเวลา ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าวัคซีนโควิดทุกชนิดที่มีอยู่ในขณะนี้จะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การจัดหาวัคซีนเป็นการจอล่วงหน้า หากไวรัสมีการกลายพันธุ์ไปอีกก็จะประสบปัญหาเดิมอีก 4) การระบาดในประเทศที่มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว สถานการณ์โรครุนแรงอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น มีการผ่อนคลายมาตรการเร็วเกินไป ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดว่ารับวัคซีนแล้วป้องกันโรคได้ 5) วัคซีนหลักของไทยคือแอสตราเซนเนกา ได้แสดงให้เห็นผลในการลดการระบาดของโรคในประเทศสหราชอาณาจักรแล้ว ส่วนผลข้างเคียงเรื่องลิ่มเลือด ผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้ต่อไป เพราะประโยชน์ในการลดป่วย ลดตาย มีมากกว่าความเสี่ยง ส่วนวัคซีนชิโนแวค เป็นการนำเข้ามาใช้ในสถานการณ์เร่งด่วนหลังพบการระบาดที่สมุทรสาคร 6) วัคซีนโควิด 19 ไม่ใช่เครื่องมือที่ฉีดแล้วจะไม่ติดเชื้อ แต่เป็นเครื่องมือเสริมที่สำคัญร่วมกับมาตรการควบคุมโรคอื่นๆ 7) ปัจจุบันกระบวนการเจรจาซื้อขายวัคซีนยังเดินอย่างต่อเนื่อง แต่เราจะเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับไทยและดีที่สุดในกับประชาชน และ 8) สธ. และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตัดสินใจเลือกวัคซีนแอสตราฯ เพราะนอกจากไทยจะผลิตวัคซีนตัวเองแล้ว บริษัทแม่มีโครงการพัฒนาวัคซีนอยู่ตลอด เพื่อรับมือกับไวรัสชนิดใหม่ๆ

2.แล็บตรวจโควิดไม่ได้มาตรฐาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-อธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำประชาชนใน กทม. ที่ไปตรวจที่แล็บนอกพร. ตรวจสอบว่าได้มาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือไม่ เนื่องจากข้อมูลสายด่วน 1668 พบมีประชาชนไปตรวจแล็บที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานอยู่พอสมควร อาจจะทำให้ได้ผลที่ไม่ถูกต้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานให้แล็บเหล่านี้ไปผูกโยงกับพร.

3.รายงานการติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์ รองอธิการสูงสุด ติดเชื้อโควิด 19 อยู่ระหว่างสอบสวนโรคที่รพ.ตำรวจ มีประวัติร่วมงานวันเกิดเพื่อน วปอ.รุ่น 51 ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านสวนพลู สาทร 1 เป็นห้องวีไอพีเฉพาะกลุ่ม ภายหลังทราบว่ามีคนในงานติดเชื้อ 1 คน สอบสวนพบผู้ติดเชื้อจากงานเลี้ยงดังกล่าวรวม 5 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สรุปมีข้าราชการตำรวจติดเชื้อโควิดรวม 130 นาย อยู่ระหว่างกักตัว 1,027 นาย

ประเด็นข่าว

-รองผู้ว่าการ ททท. และพนักงานประชาสัมพันธ์ ติดเชื้อโควิด สั่งพนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน ขอให้ผู้เกี่ยวข้องและสัมผัสกับผู้ป่วยสังเกตอาการและปฏิบัติตามคำแนะนำของสธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ประชาชาติ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, โฟสต์ทูเดย์, sanook, nationtv)

-**เชียงใหม่** ติดเชื้อเพิ่ม 269 ราย สะสม 931 ราย เตรียมตั้งรพ.สนาม ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ **กระบี่** ติดเชื้อระลอกใหม่รวม 5 ราย ผู้ติดรายที่ 4 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยที่มาจาก จ.ภูเก็ต รายที่ 5 เป็นครูสอนภาษาชาวบราซิล มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านสุขุมวิท กทม. **กาญจนบุรี** ร.ร.วีรศิลป์ มีเด็กนักเรียนหญิง 7 ขวบ และ 11 ขวบ ติดโควิดจากผู้ปกครองที่ไปสัมมนาต่างจังหวัด **นนทบุรี** ติดเชื้อเพิ่ม 48 ราย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง และมี รพก. MRT สายสีม่วง สถานีกระทรวงสาธารณสุข ติดเชื้อไม่มีอาการ **กทม.** พนักงาน ธ.กรุงเทพ ติดเชื้อ 7 ราย ธ.ไอซีบี ติดเชื้อ 1 ราย **ยโสธร** เด็ก 3 ขวบติดเชื้อจากคนใกล้ชิด ไม่มีอาการ ด้านผู้ว่าฯ สั่งปิดผับ-บาร์ 5 วัน **นครราชสีมา** ติดเชื้อเพิ่ม 47 ราย เตรียมรพ.สนามรองรับได้ 120 เตียง และจัดหาสถานที่กักตัวให้กลุ่มเสี่ยง **นครพนม** พบผู้ป่วยรายที่ 2 เป็นซากเชื้อที่ตายแล้ว **ประจวบคีรีขันธ์** ผู้ป่วยรายใหม่ 52 ราย สะสม 193 ราย **ลำปาง** ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นคนต่างจังหวัดเดินทางมาเป็นพิธีกรในงานปีใหม่เมืองนครลำปาง รองผู้ว่าฯ ซึ่งเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหลายคน เร่งไปตรวจหาเชื้อ **สุราษฎร์ธานี** เกษะสมุย พบชาวอังกฤษ อยู่เกาะสมุย 4 ปี ติดเชื้อจากงานปาร์ตี้ที่ภูเก็ต และตำรวจท่องเที่ยวสมุย สัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนตำรวจท่องเที่ยวที่ติดเชื้อ **อุบลราชธานี** พบผู้ป่วย 17 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน เชื่อมโยงสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ และมีประวัติเที่ยวสถานบันเทิงในอุบลราชธานี เตรียมรพ.สนามแล้ว 1 แห่ง และพร้อมเปิดรพ.สนามอีก 6 แห่งใน 6 อำเภอ รองรับผู้ป่วย 700-1,000 คน **ระยอง** ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 31 ราย **สุพรรณบุรี** ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย ทีมสอบสวนโรคเร่งจัดทำไหมไลน์ **จันทบุรี** เพิ่ม 10 ราย **เลย** เพิ่ม 3 ราย **สงขลา** เพิ่ม 4 ราย รอยืนยันอีกจำนวนหนึ่ง เป็นกลุ่มบุคคลที่สัมผัสเชื่อมโยงสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ **ตราด** พนักงานร้านสหกรณ์ฯ ติดเชื้อ 1 ราย ไหมไลน์ใกล้ชิดกับพนักงานในร้านกว่า 40 คน **สุโขทัย** ผู้ป่วยสะสม 6 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์สถานบันเทิงกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ มีผู้สัมผัส 106 ราย เสียสูง 68 ราย **ขอนแก่น** เพิ่ม 8 ราย เตรียมตั้งรพ.สนาม 1,000 เตียง **ชลบุรี** ผู้ติดเชื้อใหม่ 97 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์สถานบันเทิงทั้งกทม. และชลบุรี และพบชาวลาวสัมผัสผู้ป่วยยืนยันไปที่โรงงานมอเตอร์โชว์ 1 ราย

5.ตรวจเชื้อครั้งเดียวผลเป็นลบไม่ได้แปลว่าไม่ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, มติชนสุดสัปดาห์

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุ การตรวจหาเชื้อโควิดครั้งแรกได้ผลเป็นลบ ไม่ได้แปลว่าปลอดเชื้อโควิด เพราะหากสัมผัสเชื่อก่อนตรวจ 1 วัน มักจะยังไม่แสดงผลที่ชัดเจน ดังนั้น ต้องรักษาระยะห่าง สวมหน้ากาก และตรวจครั้งที่ 2 หลังจากนั้นอีก 5-7 วัน หากผลตรวจครั้งที่ 2 เป็นลบแสดงว่าไม่ติดเชื้อ

6.รพ.สนามปัตตานีทำงานล่าช้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ที่รพ.สนามปัตตานี มีชาวบ้านมานั่งรอตรวจหาเชื้อโควิดตั้งแต่ 8.00 น. แต่เจ้าหน้าที่มาช้า ได้ตรวจเกือบ 11.00 น. ทำให้ชาวบ้านตำหนิว่าไม่มีความพร้อม เนื่องจากไปขอตรวจคัดกรองที่รพ.ปัตตานี แต่อ้างว่าคนไม่พอมารอที่รพ.สนามปัตตานี ทำให้เสียเวลา นอกจากนี้ มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย ทำให้ชาวปัตตานีตื่นตระหนก เรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องแถลงข่าว

7.คนกทม.เรียกร้องขอฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายชินทร์ ศิริภาค รองปลัด กทม. ชี้แจงกรณีกลุ่มเสี่ยงที่ทำงานสถานบันเทิงย่านทองหล่อได้รับวัคซีน แต่กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ที่ต้องทำงานกับคนจำนวนมากยังไม่ได้รับ ว่า การฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงในสถานบันเทิงย่านทองหล่อ เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขยายวงกว้าง เช่นเดียวกับการฉีดให้กลุ่มเสี่ยงในตลาดและชุมชนรอบตลาดในเขตบางแค เป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกัน COVID-19

มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ระบุ ผู้ติดเชื้อโควิดที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง ให้ใช้บริการรพ.สนาม เพื่อความปลอดภัยทั้งกับตัวเองและครอบครัว โดยให้เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นให้พร้อม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์พิมพ์ไทย

ประเด็นข่าว

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการทำงานและให้กำลังใจกับทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รพ.พระนครศรีอยุธยา ในการปฏิบัติหน้าที่รองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงการทำงานเชิงรุกเพื่อรองรับการตรวจรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ย้ำทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและยับยั้งโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ประชาชาติ, ข่าวสด, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, TNN)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โควิด 19 กทม.มีผู้ติดเชื้อลดลง แต่ที่พบการติดเชื้อมาก คือ เชียงใหม่ ชลบุรี และสมุทรปราการ โดยพบการติดเชื้อเกือบทุกจังหวัดเฉลี่ย 1-2 ราย แนวโน้มการติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้น ต้องต้องจับตา 1-2 สัปดาห์นี้ โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ ได้แบ่งสถานการณ์การระบาดแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 1.สีขาว ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ มี 5 จังหวัด เช่น ปัตตานี พังงา กระบี่ ระนอง 2.สีเขียว ติดเชื้อจากกม.และปริมณฑล และเดินทางกลับบ้าน ระบบตรวจจับได้และยังไม่มีกระจายในจังหวัดตัวเอง 3.สีเหลือง มีผู้ติดเชื้อจังหวัดอื่นเดินทางมา แต่ติดเชื้อเฉพาะในครอบครัว 4.สีส้ม มีการระบาดในจังหวัดตัวเอง กลุ่มก้อนต่ำกว่า 50 คน ได้แก่ ภูเก็ต ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สระบุรี และระยอง และ 5.สีแดง มีการระบาดในจังหวัดตัวเอง กลุ่มก้อนมากกว่า 50-100 คนขึ้นไป คือ กทม. 1,350 ราย เชียงใหม่ 383 ราย ชลบุรี 405 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 141 ราย และสระแก้ว 76 ราย ทั้งนี้ ระดับสีการระบาดไม่เกี่ยวข้องกับระดับสีมาตรการ สำหรับวัคซีนโควิด 19 กระจายแล้ว 77 จังหวัด กว่า 1 ล้านโดส ฉีดสะสม 570,052 โดส แบ่งเป็น เข็มแรก 498,791 ราย ครบ 2 เข็ม 71,261 ราย ส่วนซิโนแวค 1 ล้านโดส อยู่ในการตรวจสอบคุณภาพห้องปฏิบัติ คาดว่าจะเสร็จใน 1-2 วันนี้ จะเร่งกระจายฉีดต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแชนนัล 5, js100

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย มีโรงแรมสมัครเป็น Hospitel สำหรับกักตัวผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการกว่า 20 แห่งมากกว่า 2,000 เตียง มั่นใจเพียงพอ ไม่เกิดปัญหาเหมือนต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, workpointtoday, TNN, thebangkokinsight, thailandplus, acnews, thaigov)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย ทั่วประเทศมีเตียงรองรับผู้ติดเชื้อ 23,483 เตียงว่าง 18,257 เตียง ภาพรวมในกม.และปริมณฑล มีเตียงรองรับ 4,454 เตียงว่าง 2,056 เตียง หากรวมเตียงสนามและ Hospitel ที่ว่างอยู่อีก 944 เตียง จะรองรับผู้ติดเชื้อได้ทั้งหมด 3,000 เตียง ขอให้มั่นใจว่าผู้ติดเชื้อทุกคนทุกสิทธิการรักษาจะได้รับการรักษาฟรีทุกรพ. ยกเว้นผู้ที่มีประกันสุขภาพ รพ.จะคิดค่ารักษาจากประกันก่อน ขอความร่วมมือผู้ติดเชื้อทุกคนเข้ารับการรักษาที่รพ. แม้จะไม่มีอาการ เนื่องจากอาจไม่เคร่งครัดเรื่องการแยกตัวและอาจพบอาการปอดอักเสบได้ในระยะหลัง

-สธ. ได้ร่วมมือกับรพ.เอกชน บริหารจัดการเตียงเป็นเครือข่าย หากตรวจหาเชื้อที่รพ.เอกชนจะเข้ารับการรักษาที่รพ.เอกชนก่อน และมี Hospitel ซึ่ง มีรพ.คู่ขนานดูแลผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย และไม่มีอาการแทรกซ้อน มีแพทย์ พยาบาล ประจำ ประเมินอาการทุกวัน

-กรมการแพทย์ ร่วมกับ สปสช. จัดทำสายด่วนจัดการเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อโควิดในเขตกม.และปริมณฑล ได้แก่ สายด่วนกรมการแพทย์ (เฉพาะกิจ) 1668 และสายด่วน สปสช. 1330 และสำหรับ กทม. ได้เพิ่มสายด่วนศูนย์เอราวัณ 1669 ร่วมกันประสานหาเตียงให้กับผู้ติดเชื้อโควิด กรณีผู้ติดเชื้อศูนย์เอราวัณดูแลการส่งรพ.ไปรับ แต่อาจจะไม่เร็วนักเพราะต้องวิ่งวนรับผู้ป่วยจำนวนมาก ระหว่างรอขอให้ผู้ป่วยแยกตัวเองแบบเด็ดขาด ไม่สัมผัสกับใคร ส่วนผู้ที่มารพ.เองโดยรถส่วนตัว สามารถจอดรถที่รพ.ได้ 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ

-อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า อาการตาแดง เป็นผื่น น้ำมูก หรือมีไข้ ในผู้ติดเชื้อโควิดระลอกใหม่ จะมีแตกต่างกันในแต่ละคน บางรายวันแรกๆ มีอาการตาแดง มีไข้ตามาก แต่ไม่มีไข้ แต่บางรายอาจมีอาการพร้อมกัน การสังเกตอาการ คือ มีผื่นแดงลักษณะคล้ายตาข่ายหรือเส้นใยเล็กๆ มีจุดเลือดออก มีผื่นบวมแดงคล้ายโรคลมพิษ บางรายอาจมีกลุ่มของตุ่มน้ำคล้ายโรคสุกใส เกิดอาการฉับพลัน ร่วมกับอาการไข้ ไอ จาม และระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ปัจจัยเสี่ยงคือ คนหนุ่มสาวที่ติดเชื้อไปเที่ยวสถานบันเทิงหลายแห่ง รวมทั้งเมื่อกลับภูมิลำเนา ยังไปเที่ยวสถานบันเทิงอีกทำให้แพร่กระจายมาก ร่วมกับสายพันธุ์อังกฤษที่แพร่รวดเร็วขึ้น จากการตรวจพบผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการแต่มีเชื้อในลำคอจำนวนมาก ซึ่งสายพันธุ์นี้ไม่ได้รับแรงขึ้น ยาที่ใช้ในการรักษายังมีประสิทธิภาพ ยืนยันวัคซีนแอสตราเซนเนกายังลดอัตราการติดเชื้อได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ กล่าวว่า มีจังหวัดที่ให้กักตัวผู้เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 35 จังหวัด โดยมีแนวทางสำหรับผู้อยู่ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตัว 14 วัน ดังนี้ 1.วัดอุณหภูมิตัวเองทุกวัน หากเกิน 37.5 องศา มีอาการทางเดินหายใจ ให้รีบแจ้ง 1422 2.หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่น 3.มีน้ำดื่มแยกเฉพาะ แยกใช้ห้องน้ำ หากแยกไม่ได้ให้ใช้เป็นคนสุดท้าย ทำความสะอาดพื้นที่ที่ใช้ 4.งดกิจกรรมนอกบ้าน 5.แยกขยะทั่วไป ขยะปนเปื้อน และ 6.หากจำเป็นต้องพบผู้อื่น ต้องใส่หน้ากากทุกครั้งและทิ้งอย่างถูกต้อง สำหรับสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงเกี่ยวข้องผู้ติดเชื้อ ต้องเช็ก 6 เรื่อง คือ 1.เช็กสถานที่ 2.เช็กไหม้ไลน์ 3.เช็กมาตรการ DMHTTA 4.เช็กมาตรฐานดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเมื่อสงสัยติดเชื้อ 5.เช็กความมั่นใจ ประเมินตัวเองผ่าน Thai Stop COVID และ 6.เช็กพนักงาน ตรวจสอบประวัติเสี่ยง โดยแอปฯ ไทยเซฟไทย

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ workpointtoday

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 5 เปิดเผยว่า อาการของผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ที่พบในลักษณะเดียวกัน แต่อาการไม่ได้จำเพาะ โดยผู้ป่วยอาจมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน สิ่งสำคัญที่สุดคือ หากพบอาการแล้วรู้ว่าเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อมาก่อน ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ workpointtoday

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยสกล สกลสัตยาทร ที่ปรึกษาคุยนย ศบค. เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการรวม 18 คน มาจากคณะแพทย์ใน สธ. อภ. อย. และนายกสมาคมรพ.เอกชน มีหน้าที่ในการจัดหาวัคซีนเพื่อใช้ในรพ.รัฐและเอกชน และดำเนินการอื่นๆ ตามที่นายกฯ มอบหมาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-รศ.นพ.วิศิษฐ์ วาฆาณิษฐ์ ผอ.รพ.ศิริราช ประกาศเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วน หรือฉุกเฉินเท่านั้น 12 - 23 เม.ย. 2564 เนื่องจากตรวจพบบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ติดเชื้อโควิด ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์บางส่วนต้องกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-รมว.การอุดมศึกษา สั่งทุกมหาวิทยาลัยในสังกัด เปิดรพ.สนามเพิ่ม 7,530 เตียง พร้อมรับผู้ป่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสทูเดย์, thebangkokinsight, mcot

-นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. เผยว่า กทม.เตรียมรพ.สนาม 3 ส่วน คือ 1.ขยายศักยภาพรพ.ใน กทม. ให้เป็นลักษณะกึ่งรพ.สนาม 2.เตรียม Hospitel และ 3.จัดตั้งรพ.สนาม ล่าสุด คือ รพ.สนามศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เขตบางบอน ใช้ชื่อรพ.เอราวัณ 1 รองรับผู้ป่วย 200 เตียง

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

อุบัติเหตุสงกรานต์ 64

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ

-ปก. เผยสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 เม.ย. เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย บาดเจ็บ 374 ราย เสียชีวิตสะสม 55 ราย บาดเจ็บสะสม 729 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และร้อยเอ็ด (จังหวัดละ 16 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ตรัง และสมุทรปราการ (จังหวัดละ 3 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (20 ราย) จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 40 จังหวัด

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม โพสต์เฟซบุ๊กอวยพรให้ประชาชนพักผ่อนกับครอบครัวอย่างมีความสุข ผู้ที่กลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและร่วมกันดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ผลิตภัณฑ์แอปอ้างสรรพคุณเกินจริง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย.ได้รับการแจ้งจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์และการรื้อเรียนของผู้บริโภค ให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ Orbitrin ขายผ่านสื่อออนไลน์ มีข้อความโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง จากการตรวจสอบพบมีการเผยแพร่ภาพและข้อความผ่าน 3 เว็บไซต์ แสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จ หลอกลวงให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ ไม่ระบุชื่อ-ที่อยู่ผู้กระทำการโฆษณา พบการจดโดเมนอยู่ต่างประเทศ มีการแอบอ้างชื่อและภาพบุคลากรทางการแพทย์ ได้ส่งเรื่องให้ ก.ดิจิทัลฯ ระงับเว็บไซต์และดำเนินการตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้ว

ทำความสะอาดบ้านช่วงสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำช่วงเทศกาลสงกรานต์ขอเชิญชวนจัดที่พักอาศัยให้สะอาด เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของโควิด 19 ดังนี้ 1.เก็บสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านให้เป็นระเบียบ 2.กวาดหยากไย่ ผุ่นละออง และเศษขยะทิ้งภายในบ้านและบริเวณโดยรอบ 3.เช็ดถูคราบสกปรก ทำความสะอาดให้ทั่วถึง เน้นบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ 4.ล้างทำความสะอาดส้วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ และ 5.คัดแยกขยะ